



ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา  
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเทียบโอนความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู  
ครั้งที่ ๑๓๖

ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการคุรุสภา ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๐ เรื่อง รับสมัครเทียบโอนความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู นั้น บัดนี้คณะอนุกรรมการรับรองความรู้วิชาชีพทางการศึกษา ได้พิจารณาคำขอเทียบโอนความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของผู้ขอเทียบโอนแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเทียบโอนความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ ๑๓๖ จำนวน ๒๕๙ คน ประกอบด้วยหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตและศึกษาศาสตรบัณฑิต จำนวน ๕๐ คน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จำนวน ๑๐๓ คน หลักสูตรอื่นๆ จำนวน ๑๐๖ คน ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

๑. ผู้ผ่านการเทียบโอนต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการเทียบโอน มาตรฐานละ ๓๐๐ บาท ที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาโดยดาว์นโหลดแบบฟอร์มใบแจ้งการชำระเงินในระบบ Teller Payment Code ๙๓๐๔ ที่เว็บไซต์ [www.ksp.or.th](http://www.ksp.or.th) กรอกข้อความลงในแบบฟอร์มให้ครบถ้วนนำไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ถ้ายื่นเอกสารหลักฐานการชำระเงิน เก็บไว้ จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมทั้งแนบประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเทียบโอนความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู เฉพาะหน้าที่มีรายชื่อของท่านและหลักฐานการชำระเงิน (ฉบับจริง) แล้วยื่นเอกสารดังกล่าวไปที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สำนักมาตรฐานวิชาชีพ กลุ่มรับรองความรู้และความชำนาญ เลขที่ ๑๒๘/๑ ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐

๒. สำหรับผู้ผ่านการเทียบโอนครบทั้ง ๙ มาตรฐาน ให้ยื่นเอกสารหลักฐานการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ณ สำนักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๓๐๔ ๙๘๙๙

ทั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะจัดส่งวุฒิบัตรเป็นหลักฐานการรับรองความรู้ตามมาตรฐานที่ผ่านการเทียบโอนตามที่อยู่ที่ได้ให้ไว้

หากข้อเท็จจริงปรากฏภายหลังว่า ผู้ขอเทียบโอนความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยการรับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือผลการเทียบโอนความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครูไม่ถูกต้อง สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาสามารถยกเลิกผลการเทียบโอนความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภาได้ ทั้งนี้ การพิจารณาตัดสินของคณะทำงานเทียบโอนความรู้วิชาชีพทางการศึกษาถือเป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
ประธานกรรมการคุรุสภา